

ทปอ.ย้ำ สอบติดที่แคสรอบที่ 1-2 ต้องจบ ม.6 มีใบเขาเรียนไม่น้อยกว่า 80%

นำเสนอเมื่อ : 5 ส.ค. 2560

**ทปอ.ย้ำนักเรียนที่สอบติดระบบที่แคส รอบที่ 1-2 ต้องเรียนจบ ม.6
พร้อมมีใบเขาเรียนในวันมอบตัวเขาเรียนต่ออุดมศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% เผย
รมว.ศธ.ห่วงเด็กทิ้งห้อง เหตุถือว่ามีที่เรียนแล้ว...**

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2560 ที่ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สุรเทศน์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศ.ดร.สุวัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ทปอ.ประกาศให้มีระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Thai university Central Admission System : TCAS หรือ ระบบที่แคส ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 โดยมีมหาวิทยาลัยเขารวม 65 แห่ง ซึ่งข้อมูลเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2560 รับจำนวน 300,054 คน โดยแบ่งการรับออกเป็น 5 รอบ โดยรอบที่ 1 เป็นการรับโดยใช่แฟ้มสะสมผลงาน ไม่มีการสอบขอเขียน รับจำนวน 78,951 คน, รอบที่ 2 เป็นการรับระบบโควตา โดยมีการสอบขอเขียนหรือสอบภาคปฏิบัติ รับจำนวน 94,383 คน, รอบที่ 3 เป็นการรับตรงร่วมกัน รับจำนวน 61,617 คน, รอบที่ 4 เป็นการในระบบรับแอดมิชชันกลาง รับจำนวน 36,969 คน, รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ รับจำนวน 28,134 คน โดยการรับรอบที่ 1 และ 2 รวมกันจำนวน 173,334 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 57.76 ของยอดประกาศรับทั้งหมด

ประธาน ทปอ. กล่าวต่อว่า สำหรับคุณสมบัติและเกณฑ์การรับรอบที่ 1 และ 2 เป็นการรับจากกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย นักเรียนในเขตพื้นที่ และนักเรียนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งไม่ได้เป็นการรับทั่วไป และสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย ทปอ. จะไม่มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ปฏิทินการสอบ ทปอ. จะประกาศผลผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันที่ 22 ธ.ค.นี้ โดยนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว จะต้องอยู่ในชั้นเรียนในครบตามระยะเวลาของปฏิทินการศึกษาของโรงเรียน และนำใบเขาเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดมายื่นต่อมหาวิทยาลัยในวันที่มีการมอบตัวเขาเป็นนักศึกษา จึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนของการคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ

“กรณีนี้ รมว.ศึกษาธิการ เป็นห่วงว่า นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระบบที่แคส รอบที่ 1-2 แล้ว อาจจะไม่สนใจเรียน เพราะมีที่เรียนแล้วนั้น คงไม่ต้องเป็นห่วง เพราะระบบที่แคสได้ให้เด็กต้องนำใบเขาเรียนภาคเรียนสุดท้าย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มายื่น ซึ่งเป็นการสนองนโยบายของ รมว.ศึกษาธิการ ที่ต้องการให้เด็กอยู่ในชั้นเรียนจนจบหลักสูตร และสอดคล้องกับปรัชญาของ ทปอ.ที่อยากให้เด็กอยู่เรียนจนจบหลักสูตรเช่นกัน” ศ.ดร.สุวัชวีร์ กล่าว.